



25 สิงหาคม 2558 หน้า 5

ชาวสวนยางยื่นขอค่าชดเชยส่วนต่าง 60 บาท

กยท. หอบมาตรการชดเชยเสนอ "จัตริชัย" 26 ส.ค. นี้ ขอชดเชยส่วนต่างราคาเป็นเงินสด 60 บาทต่อกก. หลังราคายางร่วงหนัก ขณะที่สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขอเข้าหารือนายกรัฐมนตรี 25 ส.ค.

นายวีระศักดิ์ ชวัณเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ส.ค. นี้ จะเข้าพบพล.อ.จัตริชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงแนวโน้มราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ลดลงเหลือ 44.67 บาทต่อกก. ลดลง 0.44 บาทต่อกก. ปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ 45.11 บาทต่อกก.

ขณะที่ราคาน้ำยางสดลดเหลือ 43.50 บาทต่อกก. ลดลง 0.50 บาทต่อกก. ปิดตลาดวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ 44.00 บาทต่อกก. ซึ่งการลดลงของราคายางในประเทศเกิดจากปัจจัยนอกเหนือการควบคุมคือราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีและสงครามค่าเงิน

การลดลงของราคายางพารานั้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนอย่างมาก จึงต้องการจะนำเสนอมาตรการที่นายอานวย ปะติเส อธิบดีรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอไว้คือ การให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่รัฐบาลชาวสวนต้องการ โดยกำหนดราคาเพดานไว้ที่ 60 บาทต่อกก. หากราคาลดลง ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาขายได้ และราคาเพดาน 60 บาทต่อกก. เป็นเงินสดให้กับชาวสวน พร้อมจะหารือแนวโน้มราคาลดลงในอนาคต รวมถึงมาตรการช่วยเหลือว่าจะสานต่องานของรัฐมนตรีชุดก่อน ตลอดจนแผนปรับปรุงมาตรการ และแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน

ทั้งจะมีการรายงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของ 16 มาตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ 2.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 5.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 6.โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา 7.โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศต่อโครงการสนับสนุนผู้ ประกอบผลิตภัณฑ์ยาง 8.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม

ยาง 9.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 10.โครงการลดต้นทุนการผลิต 11.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง 12.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 14.โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 15.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และ 16.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ (25 ส.ค.) สมัชชาฯ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เดินหน้าโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร ที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว คือกำหนดให้รัฐจ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขายผ่านสถาบันเกษตรกร หากราคาต่ำกว่าที่กำหนด ปัจจุบันราคายางตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้จะเริ่มจ่ายเงินดังกล่าวได้หลังการปิดกริดหน้ายางไปแล้วตั้งแต่พ.ค. 59 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์การชดเชย ราคายางแผ่นดิบคละ ที่ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 54 บาท และยางก้อนถ้วย 100% กก.ละ 54 บาท

25 สิงหาคม 2558 หน้า 10

สวนยางขอพบบิ๊กตุ๋-บิ๊กนวมขง

วันที่ 24 ส.ค. นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยวันที่ 26 ส.ค. นี้ จะเข้าพบพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวโน้มราคายางพาราที่ลดลงอย่างมาก ยางแผ่นดิบชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่เหลือ 44.67 บาท/ก.ก. น้ำยางสด 43.50 บาท/ก.ก. กระทบต่อรายได้ของชาวสวนจึงจะเสนอมาตรการที่นายอำนาจ ปะติเส อธิบดี รมว.เกษตรฯ เสนอไว้ คือให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่ชาวสวนต้องการ กำหนดราคา เพดานไว้ที่ 60 บาท/ก.ก. เป็นเงินสดให้ชาวสวน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมาพันธ์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 25 ส.ค. นี้ เวลา 08.30 น. สมาพันธ์พร้อมตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ จะเข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ ให้เดินหน้าโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบในหลักการแล้ว

นายวีระศักดิ์ สันธุงศ์ ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พิจิตร กล่าวว่า ชาวสวนยางผจญกับปัญหาราคาคงต่ำต่อเนื่อง บีบคั้นกดดันให้ชาวสวนยางต้องนัดประชุมใหญ่ที่ จ.สตูล เดือน ก.ย. นี้ เพื่อเชิญชวนชาวสวนยางภาคใต้ออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลแก้ปัญหาดังกล่าว การเข้าพบนายกฯ วันที่ 25 ส.ค. นี้ จะเสนอชะลอการตัดโค่นยางที่รอการพิสูจน์สิทธิทำกินของเกษตรกร ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดร่วมกับปกครองจังหวัด ส่วนปกครองท้องถิ่น อุทยานฯ ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้ยึดกินพื้นที่กระทำความผิดในการบุกรุกป่าของกลุ่มนายทุน และเร่งออกเอกสารสิทธิให้เกษตรกรที่อุทยานฯ ประกาศทับที่ทำกิน และยังเตรียมรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคของ 16 มาตรการ แก้ปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบของรัฐบาลด้วย

25 สิงหาคม 2558 หน้า 12

สวนยางร้องชดเชยราคาตก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายวีระศักดิ์ ชวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 สิงหาคมจะเข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือถึง แนวโน้มราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับราคาปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ลดลงเหลือ 44.67 บาท/กิโลกรัม (กก.) ลดลง 0.44 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดราคา 43.50 บาท/กก. ลดลง 0.50 บาท/กก. ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีขึ้น สงครามค่าเงินกำลังเกิดขึ้น การลดลงของราคายางพาราส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนอย่างมาก ดังนั้นจะเสนอมาตรการให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่กำหนดราคาเพดานไว้ที่ 60 บาท/กก. และ

จะถือโอกาสนี้หารือแนวโน้มราคาตลาดในอนาคต มาตรการช่วยเหลือว่าจะสานต่อ งานของรัฐมนตรีชุดก่อนหรือจะปรับปรุง มาตรการออกใหม่

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ สมัชชาพร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เดินหน้าโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบให้หลักการแล้ว คือกำหนดให้รัฐจ่ายชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรที่ขายผ่านสถาบันเกษตรกร หากราคาต่ำกว่าที่กำหนด ซึ่งปัจจุบันราคายางได้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การชดเชย ได้แก่ ราคายางแผ่นดิบคละที่ กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด กก.ละ 54 บาท และยางก้อนถ้วย 100% กก.ละ 54 บาท

สวนยางเตรียมพบ "ฉัตรชัย" หวังแก้ปัญหาราคาตกต่ำ (25/08/2558)

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าพบ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 26 ส.ค.2558 นี้ เนื่องจากราคายางพาราที่มีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ลดลงเหลือ 44.67 บาท/กก. ลดลง 0.44 บาท/กก. จากปิดการซื้อขายเมื่อวันก่อนที่ราคา 45.11 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดเหลือ 43.50 บาท/กก. ลดลง 0.50 บาท/กก. จากปิดตลาดวันก่อนที่ราคา 44.00 บาท/กก.

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า การลดลงของราคายางในประเทศเกิดจากปัจจัยนอกเหนือการควบคุมคือ เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดีขึ้นและสงครามค่าเงินที่กำลังเกิดขึ้น ทั้งนี้การลดลงของราคายางพารา ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนอย่างมาก จึงจะนำเสนอมาตรการที่ นายอานวย ปะติเส อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ เสนอไว้ คือการเสนอมาตรการให้ภาครัฐชดเชยส่วนต่างของราคาที่รัฐบาลชาวสวนต้องการกำหนดราคาเพดานไว้ที่ 60 บาท/กก. หากราคาลดลง ให้รัฐบาลชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาขายได้ และราคาเพดาน 60 บาท/กก. เป็นเงินสดให้กับชาวสวน และจะถือโอกาสนี้หารือแนวโน้มราคาลาดในอนาคต มาตรการช่วยเหลือว่าจะสานต่องานของรัฐมนตรีชุดก่อนหรือ จะปรับปรุงมาตรการ และจะถือโอกาสเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้จะมีการรายงาน ความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของ 16 มาตรการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ยางพาราทั้งระบบของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐ 2.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง 5.โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา 6.โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออกยางพารา 7. โครงการส่งเสริมการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ/โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง

8.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 9.โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 10.โครงการลดต้นทุนการผลิต 11.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง 12.โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13.โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 14.โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 15.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และ 16.โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง

ที่มา : มติชนออนไลน์ (วันที่ 24 สิงหาคม 2558)



25 สิงหาคม 2558 หน้า 20



เกาะข่าวเกษตร ประจำวันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558...○ **จินตนา ปัญจะ** หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) เข้าร่วมประชุมชี้แจงและลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการประกวดการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งมี **นายสุรสิทธิ์**

กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ร่วมลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดำนมะขามเดี่ยว ต.หนองไผ่ อ.ดำนมะขามเดี่ยว จ.กาญจนบุรี และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ต.หนองไผ่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี...○ **นายอนันต์ สุวรรณรัตน์** อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “หอประวัติกักกันพืชไทย” โดยมี **นายจำลอง เจตนะจิตร** ประธานชมรมชาวกักกันพืช กล่าวรายงาน ในการนี้ **นางสาวเสริมสุข**

สลักเพชร รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมในพิธีด้วย **ณ** ตึกเกษลวิจารณ์ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร...○ สำหรับ **หอประวัติกักกันพืชไทย** นั้น จัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการกักกันพืชในอดีตจนถึงปัจจุบัน...○ **นายเสนอ ชูจันทร์** รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ **นายอุกฤษณ์ ศรียามาตย์** ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จ.นครนายก ณ วัดเสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่...○ **นางวันเพ็ญ ศรีภักดี** หัวหน้า

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร พร้อมด้วย **นางสาวประภาพร รักบำรุง** นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ โดยมี **นางอารีย์ ไสมวดี** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 6 และ 7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร...○

“กิด ทางไทย”

25 สิงหาคม 2558 หน้า 18



เพื่อกร้อน

๖๖ ละแล้ว ครม.ชุดที่ 3 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เกิดขึ้น หลังสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในหลายๆ ปัจจัย รวมทั้งแรงกดดันจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะนักลงทุนเรียกร้องให้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ทั้งนี้ เห็นได้ว่าการปรับ ครม.เน้นกระทรวงด้านเศรษฐกิจเกือบทั้งหมด แต่กระทรวงที่นำจับตาที่สุดคงหนีไม่พ้น การเข้ามาของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ย้ายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มานั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากกำลังซื้อภาคการเกษตรถดถอย จากราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ และสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้

ที่ผ่านมาแม้ พล.อ.ฉัตรชัยเคยผ่านงานกระทรวงเกษตรมาก่อน สมัยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าด้านเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มารวมถึงเป็นประธานร่างแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ (คสช.) อีกด้วย แต่สถานะและสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันลิ้นเชิง

ตอนนั้นไม่ได้คุมโดยตรง แต่ตอนนี้ต้องเข้าไปดูแลเต็มๆ ด้านสถานการณ์ ก็ต้องเจอภาระหนักอึ้ง เพราะงานเกษตรกำลังเจอหมรสุมรมเร็ว ตั้งแต่แก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (อัยยู) เมื่อสหภาพยุโรป (อียู) ให้ใบเหลืองเตือน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อหนีใบแดง ที่จะมีผลเดือนตุลาคมนี้

อีกปัญหาไม่ด้อยกว่ากันคือ แก้ปัญหาราคาลินค้าเกษตรตกต่ำ จนกระทบปากท้องเกษตรกร ซึ่งมีปัญหาแยกย่อยมากมาย ตั้งแต่เผชิญภาวะอากาศแปรปรวน ทั้งฝนแล้งสลับฝนชุก หรือการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งคาดว่าปีหน้าไทยมีโอกาสเจอแล้งต่อ รวมถึงปัญหาฐานข้อมูลด้านเกษตรต่างๆ มักถูกตั้งข้อสังเกตจากหน่วยงานนอกกระทรวง ว่าถูกต้อง แม่นยำแค่ไหนหรือ!

ดังนั้น ต้องจับตาทิศทางฝีมือระดับ “เพื่อกร้อน” ในมือว่าจะสัมฤทธิ์ผลอย่างไร อีก 2-3 เดือนข้างหน้า เชื่อว่าคงได้รู้! เพราะก่อนหน้านี้ พล.อ.ฉัตรชัย ประกาศว่าจะทำงานเชิงรุกมากกว่าตั้งรับ

ไศณภัทร พรหมทอง



ไทยยาง

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 สิงหาคม 2558 หน้า 8

● ชาวสวนยางอ่วมราคาไหลรูดไม่หยุด!

กระทรวงช่วยเหลือน้ำท่วม

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ อธิบดีประธานผู้บริหารบริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัดเปิดเผยว่า ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพาราหาคใหญ่เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2558 ราคาของพาราปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 45.11 บาทต่อ กก. ลดลง 30% ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือนจากวันที่ 2 มิ.ย.ที่ราคาอยู่ที่ 64.44 บาทต่อ กก. แม้ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยในรอบ 7 เดือนแรกของปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมาช่วงเดียวกันถึง 2.1% ซึ่งการลดลงของราคายางในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดยังมีแนวโน้มไหลลงต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลกชะลอตัวอย่างรุนแรงทำให้ความต้องการซื้อยางพาราไปใช้ผลิตยางล้อและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางลดลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือน ส.ค.จากที่เคยอยู่ในระดับ 107 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือน มิ.ย.ปีก่อน

ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ไขและป้องกันไม่ให้ราคายางพาราในประเทศไทยตกต่ำอีกในอนาคต เพียงแต่ร่วมมือกับ 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งรวมกับไทยจะเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้ง 3 ประเทศ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีผลผลิตปีละประมาณ 12 ล้านตัน ป้อนตลาดโลกมากกว่า 65% ตั้งตลาดยางพาราส่งมอบจริงและออกกฎหมายให้ราคายางพาราที่จะส่งออกต่างประเทศต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต การแปรรูปและการตลาด ผู้ส่งออกทุกรายต้องขายยางพาราออกนอกประเทศผ่านตลาดยางพาราที่ทั้ง 3 ประเทศจัดตั้งเท่านั้น โดยมีพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดำเนินมาตรการได้.



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

25 สิงหาคม 2558 หน้า 11

■ วัตถุประสงค์โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง/ตามแนวทางSocial Business เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ตรัง : นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นระบบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น ได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางด้านปัญหาราคาคาผลผลิตทางเกษตรจากสถานการณ์ราคาคาผลผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยดำเนินมาตรการแทรกแซงซึ่งนำราคาขายพาราภายในประเทศแต่ด้วยความรีบร้อนข้อย่างในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานยางพาราทั้งหมดภายในประเทศ ทำให้การแทรกแซงราคาดังกล่าวไม่มีผลต่อการพยุงราคาภายในตลาดให้สูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลิต เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและลดการพึ่งตลาดต่างประเทศ นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าว นายกรัฐมนตรี จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการ Social Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยเฉพาะให้ด้านใดด้านหนึ่ง และจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ โดยกำไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนต่อในธุรกิจโดยใช้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) เพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจ พัฒนานสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมแตกต่างจากธุรกิจปกติทั่วไปในแง่ที่จะไม่ประสงค์ที่จะแสวงหากำไรสูงสุด แต่จะต้องมีผลประกอบการที่ได้กำไร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินและขยายตัวต่อไปได้อย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และเพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สามารถนำไปใช้ภายในประเทศให้มากขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจยางพาราในจังหวัดตรัง ซึ่งจะดำเนินระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2558 ที่ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง “อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางนั้นคือการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพ ดำเนินการผลิตยางพาราอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการระดับต้นน้ำจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางแผ่นสำเร็จรูป ยางรองพื้นกันกระแทก ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคารโรงงาน สำนักงาน สนามบินใช้ได้ทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง สนามเด็กเล่น ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

25 สิงหาคม 2558 หน้า 18

แบงก์รัฐ'ออกโรง'อุ้มรากหญ้า

- แห่ระดมสมอง'นโยบายเพิ่มเติม'
- ย้่วงเงินพร้อมรอแค่กรม.ตุ้3ลั้ง

ธนาคารของรัฐ ออมสิน ธอส. เอสเอ็มอีแบงก์ ประสานเสียงน้อมรับนโยบายช่วยเหลือรากหญ้า รอแค่ความชัดเจนจาก กรม.ศก.ใหม่ ยันสภาพคล่องการเงินพร้อมไร้ปัญหา พร้อมเรียกตรวจแถวมาตรการเดิมที่ทำไว้เดิม และเล็งออกมาตรการเพิ่มเติม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือรากหญ้า ซึ่งปัจจุบันก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ในโครงการธนาคารประชาชน และปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้าน ส่วนโครงการใหม่หรือมาตรการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

"เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา ปัจจุบันธนาคารมีสภาพคล่องพร้อม รอฝ่ายนโยบายว่าจะมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไร การช่วยเหลือประชาชนระดับรากหญ้า เป็นภารกิจของธนาคารอยู่แล้ว และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้" นายชาติชายกล่าว

นางอังคณา บิลันธนโสภา โฆษกกรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารจะประชุมหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ว่าควรมีโครงการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร ก่อนนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเร็วๆ นี้

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้แบงก์รัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการเงินการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกร เช่น ภัยแล้ง วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท โครงการแก้

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อย วงเงิน 1.16 แสนล้านบาท และแก้หนี้นอกระบบ 2.มาตรการสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เช่น สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท สินเชื่อเพื่อชะลอขายข้าว ลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่ผู้ปลูกข้าว นาปี ผลิต 2557/58 เป็นต้น 3.มาตรการสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา วงเงินรวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท 4.มาตรการสำหรับผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช่น ชดเชยดอกเบี้ยเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยว วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และมีโครงการให้สินเชื่อผ่านกองทุนหมู่บ้านอีก วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าว สศค.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนรายย่อย โดยธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เฉพาะของออมสินวงเงินกว่า 5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อแก้หนี้รายย่อยในและนอกระบบ โครงการธนาคารประชาชน สุขใจ โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหานี้ข้าราชการครู ส่วน ธอส.ทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น ส่วนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) เพื่อเอสเอ็มอี ผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) และการค้าประกันสินเชื่อ ผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท แยกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของเอสเอ็มอีแบงก์ 1.5 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการค้าประกันสินเชื่อของ บสย.วงเงินรวม 1.25 แสนล้านบาท



25 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ก.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50	0	72
ต.ค.58	49.20	49.20	49.20	-1.80	49.20	4	78
พ.ย.58	50.00	50.00	50.00	-1.40	50.00	7	177
ธ.ค.58	50.30	50.30	50.30	-2.50	50.30	6	216
ม.ค.59	50.10	49.80	50.20	-1.90	50.00	26	281
ก.พ.59	51.20	50.50	51.20	-2.50	50.50	48	495
มี.ค.59	51.00	50.70	51.25	-2.50	50.70	207	627



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827



25 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	51.80	51.55	52.00	51.75
ชั้น 2	51.20	50.95	51.40	51.15
ชั้น 3	50.65	50.40	50.85	50.60
ชั้น 4	50.35	50.10	50.55	50.30
ชั้น 5	49.90	49.65	50.10	49.85
ยางแท่ง				
STR5L	52.50	52.25	52.70	52.45
STR20	46.75	46.50	46.95	46.70
น้ำยางข้น				
60%	35.10	34.85	35.30	35.05
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

24 -30 สิงหาคม 2558 หน้า 5, 6

เรียบร้อยโรงเรียน สนช. ควม AFET + TFEX ■ โบรมกฯ พร้อมลุยขายยางล่วงหน้า

ไม่มีกฎหมายใดที่ทำไม่ได้ในยุครัฐบาลพิเศษ จากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยสามารถดำเนินการควมรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า AFET ได้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ มาอยู่กับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่มายุคนี้ สนช.ใช้เวลาพิจารณาไม่ถึงเดือนรู้เรื่อง เป็นอันควมรวม AFET เข้า TFEX อย่างราบรื่นสะดวกโยธิน ระดับปฏิบัติการเตรียมพร้อมโอนคน /โอนงานเต็มที่ ขณะที่บริษัทโบรกเกอร์ของ TFEX หลายแห่งเริ่มออกตัวสตาร์ทเริ่มหาลูกค้า เชิญชวนซื้อขาย ยางพาราล่วงหน้ากันแล้ว

ไหลลื่นปรี๊ดๆ ไม่มีสะดุด สำหรับการพิจารณาในกระบวนการควมรวมตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ AFET ภายใต้ปีก กระทรวงพาณิชย์ ย้ายเข้ามาอยู่กับ

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) เครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดูแลของกระทรวงการคลัง โดยได้มีการนำเรื่อง

อ่านต่อหน้า 6

เรียบร้อย

เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในเวลาเพียงไม่ถึงเดือน สนช.ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ.... ไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 และในขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

รายงานข่าวจาก AFET ระบุว่า AFET ได้ปรับพันธกิจในการดำเนินการเตรียมควมพร้อม ในการเปลี่ยนผ่านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรจาก AFET สู่อการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรในตลาดTFEX ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อยมาโดยตลอด โดยเตรียมควมพร้อมในด้านสมาชิก ด้านควมช่วยเหลือผู้ซื้อผู้ขายหรือลูกค้าของ AFET การปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และด้านการพนักงาน

ขณะเดียวกันกับที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX ระบุเช่นกันว่า พร้อมรับพนักงานทุกคนจาก AFET เข้ามาร่วมงานกับ TFEX และโอน

โบรกเกอร์เข้ามาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในอนาคตต่อไป

สำหรับในด้านสมาชิก AFET มีมาตรการในการออกจากการเป็นสมาชิกของ AFET ได้อย่างสะดวก โดยปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ การปรับลด Clearing fund จาก 15 ล้านบาท ลดเป็น 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้บริษัทสมาชิกสามารถไปเป็นสมาชิกและประกอบธุรกิจในตลาด TFEX ได้สะดวก

ในด้านผู้ซื้อผู้ขายหรือลูกค้า AFET มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ โดย AFET เตรียมจัดงานสัมมนาให้ข้อมูล เพื่อเสริมสร้างควมรู้ควมเข้าใจในกลไกของตลาดล่วงหน้าใน AFET ที่ใกล้จะสิ้นสุดลง เพื่อให้ลูกค้าเตรียมควมพร้อม และมีการเตรียมตัวอย่างไรในการซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 (สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ AFET และบริษัทสมาชิก) รวมถึงมาตรการพิเศษในช่วงที่ TFEX เปิดซื้อขาย ในด้านพนักงาน AFET ได้มีการส่งพนักงานของ AFET ไปยัง TFEX ตามที่ TFEX ขออิมตัว และ AFET ได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ AFET ให้มีคุณสมบัติครบตามนโยบายการรับพนักงานของ TFEX ด้วย

การดำเนินการในการเปลี่ยนผ่านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรจาก AFET สู่ TFEX นั้น AFET ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุนเป็น

อย่างดียิ่ง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

หน้า(ก.ส.ล.) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) และ AFET คาดหวังว่าการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรในตลาด TFEX จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในประเทศไทย

ด้านบริษัทโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตจาก TFEX บางแห่งได้มีการตื่นตัวมาก โดยได้เริ่มเชิญชวนลูกค้าให้ลองศึกษาและซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ยางพารากันบ้างแล้ว ●

25 สิงหาคม 2558 หน้า 2 (1)

:รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน

■ ผศ.ดร.อภรณ์ พิศาลวณิช
ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Doing Business with India : โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบการไทย?

● สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า “Doing Business with India : โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบการไทย ? ผมได้นำเสนอผลการศึกษา “การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของไทยกับอินเดีย” ซึ่งจากผลการศึกษา อุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการสร้างความเชื่อมโยงกับอินเดีย ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

หลังปี 2015 เป็นต้นไป อินเดียจะมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่สูงกว่าจีนอยู่ระหว่างร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 13 และประชากรของอินเดีย จะแซงหน้าจำนวนประชากรของจีน ตั้งแต่ปี 2028 เป็นต้นไป อินเดียจะมีประชากรอยู่ที่ 1.45 พันล้านคน ทำให้อินเดียกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก และกลายเป็นประเทศที่มีกำลังแรงงานมากที่สุดของโลกเช่นกัน

อินเดียแบ่งการปกครองออกเป็น 29 รัฐและ 7 อาณาเขต รัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดคือรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มีเมืองมุมไบเป็นเมืองหลัก ตามด้วยรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) และรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) เมื่อมองดูเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอินเดีย นักลงทุนไทยยังเข้าไปลงทุนในอินเดียน้อยมากขณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าของไปขาย เช่น อาหารขบเคี้ยว อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น ที่มีลงทุนเป็นเรื่องเป็นราว ที่ผมมีโอกาสเข้าไปพูดคุยด้วยคือ บริษัท Rockworth ที่เข้าไปลงทุนทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งตั้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรม Sri City ที่อยู่ในรัฐทมิฬนาฑู ใกล้กับเมืองเชนไน อยู่ห่างจากเชนไนประมาณ 80 กิโลเมตร และเมื่อเทียบประเทศในอาเซียนด้วยกัน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการลงทุนในอินเดียมาก เป็นอันดับที่สองสัดส่วนร้อยละ 13 ในขณะที่ไทยอยู่อันดับที่ 35 จุดเด่นที่สำคัญของอินเดียขณะนี้ คือ การมีค่าจ้างที่ถูกมาก อยู่ที่วันละ 40 ถึง 100 บาท คนจบปริญญาได้รับเงินเดือนระหว่าง 3,000 ถึง 5,000 บาท รวมทั้งมีกำลังแรงงานที่มาก ขณะเดียวกันด้วยจำนวนประชากรที่ 1,300 ล้านคน เป็นคนที่มีกำลังซื้ออยู่ที่ 300 ถึง 400 ล้านคน มีคนรวยมากกว่า คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด แต่แรงงานอินเดียก็เป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ การที่นักธุรกิจเข้าไปทำธุรกิจด้วย ก็ต้องทำใจเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน ฉะนั้น การเข้าไปทำธุรกิจที่อินเดีย เราก็คิดคำนวณว่า เราจ่ายค่าจ้างถูกก็จริง แต่ต้องแลกกับประสิทธิภาพของแรงงานที่เหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ ในระยะแรกๆ ของการทำธุรกิจ 2 ปีแรก ธุรกิจอาจจะกระทบกระเทือนกระท่อนทรุย เพราะต้องฝึกฝนแรงงานอินเดีย แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อแรงงานเข้าที่เข้า

หลังจากนี้ธุรกิจ
จะเจริญเติบโต
ประเภท
“โชติช่วงชัชวาล”

ทาง ตลาดอินเดียที่ใหญ่โตมหาศาลรออยู่ข้างหน้า ความต้องการสินค้ารออยู่ข้างหน้า และยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีก

ผมคิดว่าหลังจากนี้แหละ ธุรกิจจะเจริญเติบโต ประเภท “โชติช่วงชัชวาล” แรงงานอินเดียมีนิสัยอีกอย่างคือไม่ค่อยตรงเวลา และไม่รักษาคำพูด อันนี้ต้องเตรียมตัวและเตรียมใจไว้ระมัดระวังขึ้นกับท่านทั้งหลายว่าจะบริหารจัดการอย่างไร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลมาก เพราะนักธุรกิจไทยอื่นๆ ก็กำลังดำเนินการอยู่กันได้ดี ขณะนี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ให้ความสำคัญ 2 เรื่องคือ “Make in India”

และเส้นทางโลจิสติกส์ ที่เห็นชัดเจนได้แก่ เส้นทาง 4 เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Golden Quadrilateral) ที่เชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจหลักอย่างเมืองเดลี มุมไบ เชนไน และกัลกัตตา

นอกจากนี้ยังมีระเบียงเศรษฐกิจ East West Corridor และ South North Corridor รวมทั้งเส้นทาง Trilateral Highway ที่เริ่มจากด่านมอเลย์ของอินเดียกับด่านตามูของพม่า ผ่านมณฑลยี่หลิง



25 สิงหาคม 2558 หน้า 2 (2)

ทะเลแม่สอดเข้ากรุงเทพ จะว่าไปแล้วไทยกับอาเซียนสามารถเชื่อมอินเดียได้หลายทางด้วยกัน ทั้งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ สำหรับการขนส่งสินค้าของไทยไปอินเดียจะใช้ทางเรือเป็นหลัก ขณะนี้การขนส่งสินค้าของไทย เริ่มจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือชนไนใช้เวลา 9 วัน แต่หากเราสามารถเชื่อมการขนส่งระหว่างท่าเรือทวาย และท่าเรือระนองกับท่าเรือชนไน จะช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่งจาก 9 วันเหลือเพียง 2-3 วันเท่านั้น (ระยะทางจากท่าเรือทวายถึงท่าเรือชนไนเท่ากับ 1,970 กิโลเมตร และท่าเรือระนองถึงชนไน 2,331 กิโลเมตร ฉะนั้นจังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นจังหวัด “Gateway to India” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเร่งให้ท่าเรือทวายเกิดขึ้นเร็วๆ ยิ่งเร็วเท่าไร จะยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของกาญจนบุรีและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่าง กัมพูชาและลาวน่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันกับพม่า

เรากำลังรอว่าเมื่อไรท่าเรือทวายจะเกิด ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าท่าเรือระนอง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ แม้จะมีท่าเรือที่สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ได้ก็ตาม ผมใคร่เสนอความคิดอย่างนี้ครับว่า ชนไนมีศักยภาพการผลิตรถยนต์ของอินเดีย เพราะสามารถทำรายได้คิดเป็นร้อยละ 30 ของ GDP ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอุตสาหกรรมยางพาราไทยป้อนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ของอินเดีย คำถามที่สำคัญคือ “ระหว่างกาญจนบุรีกับระนอง คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางพารา ควรตั้งที่ไหน” หากดูเรื่องระยะทางระหว่างกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ 350 กิโลเมตร แต่กรุงเทพฯ-ระนอง 600 กิโลเมตร คิดอย่างนี้ คงไม่มีใครไประนอง เพราะระยะทางไกลเหลือเกิน แต่เมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมยางพารา กาญจนบุรียังผลิตรายพาราไม่มาก จริงๆ ระนองก็มีผลผลิตรายพาราไม่มากนัก แต่สิ่งที่ระนองมีคือ ใกล้กับ 2 จังหวัดที่เป็นแหล่งวัตถุดิบยางพารา คือ สุราษฎร์ธานีกับนครศรีธรรมราช ระนองจึงสามารถประกาศตัวได้เลยว่า นี่คือ “คลัสเตอร์ยางพาราที่เชื่อมอินเดีย” แต่ระนองต้องสร้างทางรถไฟจากชุมพรเข้าระนอง แม้ว่าถนน 4 เลนที่กำลังสร้างอยู่นั้นจะช่วยการขนส่งก็ตาม แต่ต้นทุนการขนส่งทางถนน เราทราบกันดีว่า สูงกว่าทางรถไฟเยอะกว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยที่ผมพบว่าสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมรถยนต์อินเดีย ได้แก่ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์และตัวถัง

แต่เราต้องมีกลยุทธ์ดังนี้ กลยุทธ์รวมกลุ่มเชิงพาณิชย์ของผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เพื่อดำเนินการทำชิ้นส่วนทดแทนเพื่อขายในตลาดอินเดีย (Replacement Equipment Market :REM) ผ่านงานแสดงสินค้าในอินเดีย กลยุทธ์ร่วมมือกันผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์แบบ B2B ภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทของอินเดียบอกกลุ่มผู้ผลิตของไทย กลยุทธ์การป้อนวัตถุดิบให้กับ “Premium Motorcycle” หรือรถประเภท “Big Bike” เพราะรถมอเตอร์ไซด์ประเภทนี้มีศูนย์จำหน่าย แต่ยังไม่สามารถผลิตต่อไหลได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับพาณิชย์นั้นมีกลยุทธ์คล้ายกันคือ ร่วมมือแบบ B2B แต่ผมอยากเสนอว่า ไทยควรประกาศว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อินเดียไปยังอาเซียน ตั้งศูนย์จำหน่ายหรือโชว์รูมในไทย เฉพาะรถยนต์รุ่นพิเศษที่มีดีไซน์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของอินเดีย เช่น รถจี๊ปโตลด์อินเดีย และรถประเภท SUV ของอินเดียที่ขายในประเทศ ผมคิดว่าด้วยการดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์บวกกับราคาที่ถูกลงกว่ารถยนต์ญี่ปุ่น

เนื้อที่ผมไม่พอในการเขียน ท่านที่สนใจงานวิจัยที่ผมทำอยู่สามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่ผมหรือที่สำนักอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมครับ

25 สิงหาคม 2558 หน้า 24

Highlight On Web

www.manager.co.th/SMEs

“แพ้นยางปูสนามฟุตบอล”
ทางออกชาวสวนยาง
แปรรูปเพิ่มรายได้



<http://manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000091675>

นายกฯ รับปากชาวสวนพร้อมตั้ง"อำนาจ ปะติเส"ดูแลปัญหาราคายางต่อ (25/08/2558)

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกับตัวแทนกลุ่มสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ปัญหาราคายางเป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้การดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมยืนยันว่าเรื่องใดที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ก่อนก็จะดูแลให้ทันที

ส่วนข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการให้นายอำนาจ ปะติเส อธิบดีกรมฯ.เกษตรและสหกรณ์ อยู่ช่วยงานรัฐบาลนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ต้องกังวล เพราะนายอำนาจ ได้อาศัยอยู่ช่วยงานรัฐบาลเพื่อดูแลราคายางพาราอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ทางตัวแทนสมัชชาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้นำดอกไม้มามอบให้นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงขอบคุณที่ช่วยผลักดัน พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย จนมีการประกาศใช้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางทั้งระบบและเป็นสวัสดิการให้ชาวสวนยาง ส่วนปัญหาราคายางที่ตกต่ำถึง กก.ละ 50 บาทนั้น นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยืนยันที่จะเสนอให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้วยวิธีชดเชยส่วนต่างราคายางพารา เช่นเดียวกับที่เคยเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีต รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แต่ที่ประชุมกนย. ยังไม่ได้ พิจารณา นอกจากนี้ ยังได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ให้ชดเชยรายได้เกษตรกร ตั้งแต่เดือน พ.ค.58 ถึงเดือนมี.ค.59, ทบทวนมาตรการทางศันฝืนป่าไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย, ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ด้วยการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้ไปทำเป็นถนนผสมยางมะตอย รวมถึงช่วยหาตลาดให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันฝากให้ ครม. เศรษฐกิจชุดใหม่ คำนึงถึงเกษตรกรที่ยากจน แต่ไม่ต้องการให้ใช้นโยบายประชานิยม ขณะเดียวกันควรช่วยเหลือด้วยการหาตลาดและด้านเทคโนโลยีแทน

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Lanna Expo 2015" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 ก.ย.ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ โดย นายกรัฐมนตรี ได้เขียน ข้อความ Our home our country stronger together พร้อมลายเซ็นบนร่มกระดาษ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์งานด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25/08/58)



ดัชนีราคา-ผลผลิต กรกฎาคม 58 ลด สศก. เผย ยาง-ปาล์ม ราคาตามทิศทางตลาด

- ThaiPR.net กรุงเทพฯ--25 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 58 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เผย **ยางพารา** ปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ ลำไย มังคุด และลองกอง ยังออกตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้

นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ลดลง ร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ **ยางพารา** และปาล์มน้ำมัน โดย **ยางพารา** ราคาลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมันปรับตัวลดลงตามทิศทางตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรด และไข่ไก่ โดย สับปะรด ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 ภาพรวมลดลง ร้อยละ 6.33 สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ **ยางพารา** สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดย **ยางพารา** ราคาลดลงเนื่องจากเงินซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับเงินยังมีวางในสต็อกอยู่มาก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ลำไย และสับปะรดโรงงาน โดยลำไย ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากแหล่งผลิตที่สำคัญทางภาคเหนือ มีฝนตกในช่วงเดือนมกราคม 2558 ทำให้ลำไยแตกใบอ่อนแทนการออกช่อดอก สับปะรดโรงงานราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 9.93 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ **ยางพารา** สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

หากเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ลดลง ร้อยละ 12.90 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ **ยางพารา** สุกร และไข่ไก่ ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ลำไย มังคุด และลองกอง



จังหวัดตรัง จัดโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในสถาบันเกษตรกร ตามแนวทาง SOCIAL BUSINESS (25/08/2558)

นายสมศักดิ์ ประสิษฐโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นระบบในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมนั้น ได้มีนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางด้านปัญหาราคาผลผลิตทาง เกษตร จากสถานการณ์ราคาผลผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะยางพาราที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยดำเนินมาตรการแทรกแซงขึ้นราคายางพารา ภายในประเทศ แต่ด้วยความรับซื้อภายในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานยางพารา ทั้งหมดภายในประเทศ ทำให้การแทรกแซงราคาดังกล่าวไม่มีผลต่อการพยุงราคายางในตลาดให้ สูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลผลิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกและลดการ พึ่งตลาดต่างประเทศ ทางเลือกหนึ่งที่ทำให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมยางนั้น คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ ดำเนินการผลิตยางพาราอย่าง ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการระดับต้นน้ำจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ในการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพาราขึ้น รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางแผ่นสำเร็จรูป ยางรองพื้นกันกระแทก ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติใช้ปูพื้นหรือทางเดินบนอาคารโรงงาน สำนักงาน สนามบินใช้ได้ทั้ง พื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง สนามเด็กเล่น ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น



- 2 -

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ขาพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโครงการ Social Business ซึ่งเป็นธุรกิจที่ออกแบบและจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคม โดยเฉพาะให้ด้านใดด้านหนึ่ง และจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงได้ โดยกำไรที่เกิดจากธุรกิจจะถูกนำไปใช้เพื่อลงทุนต่อในธุรกิจหรือใช้เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมา เพื่อขยายผลกระทบต่อสังคมให้กว้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) ใช้เพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจ ใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้มากขึ้น ธุรกิจเพื่อสังคมแตกต่างจากธุรกิจปกติทั่วไปในแง่ที่จะไม่ประสงค์ที่จะแสวงหากำไรสูงสุด แต่จะต้องมีผลประกอบการที่ได้กำไร เพื่อให้ธุรกิจดำเนินและขยายตัวต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบสหกรณ์เป็นเครื่องมือดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดรูปธรรมตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) และเพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สามารถนำไปใช้ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจยางพาราในจังหวัดตรัง ซึ่งจะดำเนินระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2558 ณ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง



ก.เกษตรฯ เผย ดัชนีราคา-ผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน กรกฎาคม 58 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เผย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ ลำไย มังคุด และลองกอง ยังออกตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้
ทิศทางการตลาด (25/08/2558)

ก.เกษตรฯ ระบุ ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 58 ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เผย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคาปรับตัวลง ในขณะที่ ลำไย มังคุด และลองกอง ยังออกตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้

นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า ลดลง ร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยยางพารา ราคาลดลงตามทิศทางการตลาดล่วงหน้า TOCOM และ SICOM ปาล์มน้ำมัน ปรับตัวลดลงตามทิศทางการตลาดล่วงหน้ามาเลเซีย สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ สับปะรด และไข่ไก่ โดยสับปะรด ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปสับปะรด ไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 ภาพรวมลดลง ร้อยละ 6.33 สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่มีเศรษฐกิจชะลอตัว และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับจีนยังมียางในสต็อกอยู่มาก สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ลำไย และสับปะรดโรงงาน โดยลำไย ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากแหล่งผลิตที่สำคัญทางภาคเหนือ มีฝนตกในช่วงเดือนมกราคม 2558 ทำให้ลำไยแตกใบอ่อนแทนการออกช่อดอก สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา



- 2 -

สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2558 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว (ปี 2557) พบว่า ภาพรวมผลผลิตลดลง ร้อยละ 9.93 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ำมัน สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

?? หากเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบว่า ลดลง ร้อยละ 12.90 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และไก่เนื้อ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา สุกร และไข่ไก่ ทั้งนี้ เดือนสิงหาคม 2558 คาดว่า ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2557 แต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ลำไย มังคุด และลองกอง

ที่มา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย วันที่ 25/08/15



ภาวะยาง AFET: ราคาปรับลงแรงตามตลาดตปท. จากความกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ

(25/08/2558)

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 75.34 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 298 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 233 สัญญา

นายธนเสฏฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคา RSS3 ปรับตัวลดลงตามตลาดต่างประเทศ หลังนักลงทุนไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงเทขายการลงทุนในทุกส่วนไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความ

มั่นคงเช่น พันธบัตรเยอรมนี พันธบัตรญี่ปุ่น ขณะที่เงินเยนยังคงปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่อง และราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงด้วย สำหรับทิศทางของตลาดยังเป็นขาลง

"วันนี้มีปัจจัยลบกระหน่ำเข้ามาทำให้เกิดแรง panic sell ส่งผลให้ทะเลแนวรับลงมาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้" นัก

วิเคราะห์ กล่าว

ปัจจัยบวกที่ต้องจับตามอง ได้แก่ ผลประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ใช่การพึ่งพาการส่งออก แนวต้าน 54.00/53.70 บาท แนวรับ 50.00/48.00 บาท

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,946 สัญญา เพิ่มขึ้น 36 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

SEP 15 49.50 - 0

OCT 15 51.00 49.20 4

NOV 15 51.40 50.00 7

DEC 15 52.80 50.30 6

JAN 16 51.90 50.00 26

FEB 16 53.00 50.50 48

MAR 16 53.20 50.70 207

รวม 298

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24/08/58)